

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง  
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
วันจันทร์ ที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญนะ ตามล	ประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญนะ ตามล	
๒	นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว	รองประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญธรรม แสนดวงแก้ว	
๓	นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	เลขานุการสภา อบต.เมืองจัง	ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	
๔	นายทัศน หาดพรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	ทัศน หาดพรม	
๕	นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาภรณ์ รุ่งเรือง	
๖	นายณรงค์ ว่างอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ณรงค์ ว่างอินทร์	
๗	นางธัญญารัตน์ ปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธัญญารัตน์ ปัญญา	
๘	นายพิทยา วิชัยยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	พิทยา วิชัยยา	
๙	นางสันต์ฤทัย แก้วใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สันต์ฤทัย แก้วใส	
๑๐	นายชเนรินทร์ บัวผัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ชเนรินทร์ บัวผัน	
๑๑	นายวิฑูร วรณัฐสิริภพ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	วิฑูร วรณัฐสิริภพ	
๑๒	นายอนันต์ สุริยศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อนันต์ สุริยศ	
๑๓	นางละเอียด เตชะเสนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ละเอียด เตชะเสนา	
๑๔	นายอภิวัฒน์ สอดสี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	อภิวัฒน์ สอดสี	
๑๕	นางระเบียบ กะรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ระเบียบ กะรัตน์	
๑๖	นางบุญทุม สุขใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญทุม สุขใจ	
๑๗	นายอำนาจ สงคราม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	อำนาจ สงคราม	
๑๘	นายประสิทธิ์ สุริยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประสิทธิ์ สุริยา	
๑๙	นางจำเนียร ม้าแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	จำเนียร ม้าแก้ว	

ผู้ไม่มาประชุม - ๑. นางประกอบ ไชยชนะ

๒. นายรุ่ง อินตะวงค์

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำรวย ผัดผล	นายก อบต. เมืองจ้ัง	สำรวย ผัดผล	
๒	นายม้าย สงคราม	รองนายก อบต. เมืองจ้ัง	ม้าย สงคราม	
๓	นางธัญญาพันธ์ สุขนันตพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ธัญญาพันธ์ สุขนันตพงศ์	
๔	นางเกษรา สารัตนะ	ผอ.กองการศึกษา	เกษรา สารัตนะ	
๕	นางสาวสุวภัทท์ เตชะนันท์	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	สุวภัทท์ เตชะนันท์	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ เลขาธิการสภาฯ

ตรวจองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม  
สภาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเมืองจ้ัง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ เลขาธิการสภาฯ

อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้ัง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุม  
ทราบ และเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

๑.นางประกอบ ไชยชนะ สมาชิกสภาหมู่ ๖ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากจะต้องไปดูแลแม่  
ที่ป่วย ในโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัด

๒.นายรุ่ง อินตะวงค์ ได้ติดงานบวชของหลาน ที่ตัวเองเป็นเจ้าของหลักในการจัดการในงานนี้ จึงขอ  
อนุญาตลาเนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาฯในครั้งนี้

๓.ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ท้าวหน่อ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้ัง เพื่อนำเสนอต่ออำเภอกฎเพียง ทาง  
อำเภอกฎเพียงได้ตอบรับมาเป็นที่ยอมรับเรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.เมืองจ้ัง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ในวาระนี้ ผมขออนุญาตแจ้งในส่วนของบ้าน  
จัดสรร หมู่ที่ ๖ เกี่ยวกับในส่วนของงานประปาถังสูง แล้วดึงน้ำขึ้นไปเหมือนประปาเกษตร ขณะนี้ได้ผู้รับจ้าง  
แล้ว และตามสัญญาจะต้องจ้างช่างงานตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป ผากท่านเข้าไปอำนวยความสะดวก  
ด้วย ส่วนของบ้านหมู่ที่ ๕ ไม่ได้แจ้งมาเป็นเอกสาร คงจะอยู่ในช่วงประสานงานอยู่ ซึ่งไม่ทราบว่าจะเป็  
งบประมาณของปี ๖๐ หรือตกไปแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภาเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาทุกท่านไปแล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้นที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว รองประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ เนื่องจากท่านประธานสภาฯติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้กระผมปฏิบัติหน้าที่ประธานฯเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป จึงขออนุญาตที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปครับ

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหาดเค็ด หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ จุดและบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ จุด ในแผนพัฒนาฯ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.เมืองจันท์

เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ สืบเนื่องจากที่ผมได้ประสานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙ ขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีจุดดำเนินงาน ๒ จุดและเมื่อต้นปีได้ขอสนับสนุนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรืเพื่อขอถังน้ำและทางผู้แทนของสำนักนายกฯได้เข้ามาดูพื้นที่เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ที่ผ่านมาและได้อนุมัติถังน้ำขนาด ๓๐ ลบ.ม. ให้แก่บ้านหมู่ ๑,๙ และ๗ หมู่ละ ๑จุด เหตุสืบเนื่องก็คือ ๒ บ้านไม่มีอุปกรณ์สูบน้ำมีแต่บ่อและถัง จึงต้องขอใหม่ ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ เพื่อบรรจุลงในแผนสี่ปีก่อน ที่จะนำไปประสานกับทางพลังงานเพื่อที่จะได้จัดทำเป็นโครงการต่อไป ดังนั้นในวาระนี้ จึงเป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากสภาฯ ที่จะขอเอาแผนของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ของบ้านหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่๙ เข้าไว้ในแผนพัฒนาฯ สี่ปี หากไม่มีในแผนพัฒนาฯสี่ปี หน่วยงานอื่นก็ไม่สามารถนำโครงการเข้าสู่พื้นที่ได้ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ใส่ไว้ในแผนฯ๓ ปีซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯของหน่วยงานต่างๆ ที่จะเริ่มใช้ร่วมกันตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป

สำหรับความคืบหน้าจากการจัดงานวันฉั้วที่บ้านหมู่ ๔ ได้เสนอข้อมูลกับพลังงานจังหวัดโดยตรง ในพื้นที่บริเวณอ่างน้ำหะวะ มีเกษตรกรที่เป็นชาวสวนอยากได้น้ำ แต่ต้องไปขอพ่วงน้ำของบ้านหมู่ ๑ ซึ่งในระยะยาวเกรงว่าถ้าไม่พออาจจะมมีปัญหา ท่านได้บอกให้เสนอขึ้นมาอีก ๑ ตัวเพื่อติดตั้งตรงที่อ่างน้ำ

หระอีกชุดหนึ่งจึงเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใส่ไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว ด้วย เพื่อจะได้ประสานแผนกับทางพลังงานต่อไป ครับ

นายประสิทธิ์ สุริยา สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ ผมอยากเสนอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ สี่ปี สำหรับโครงการระบบโซลาร์เซลล์ให้มีแผนรองรับในทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางที่จะสามารถเสนอโครงการดังกล่าวฯ ได้

นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว รองประธานสภาฯ

ครับ ไม่ทราบว่า มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะอภิปรายหรือแสดงความเห็นเป็นประการอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ จะอภิปรายหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก กระผมจะขอไปที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหาดเค็ดหมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ จุด และบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ จุด ในแผนพัฒนาฯ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง - เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

**๓.๒ โครงการขุดลอกแม่น้ำน่าน (สายรอง) บ้านจัดสรร หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองจั่ง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน**

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.เมืองจั่ง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ สืบเนื่องที่ผมได้รับหนังสือจากท่าน ดิเรก ใจจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านจัดสรร หมู่ ๖ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนได้เสนอโครงการขุดร่องลำน้ำน่าน (เก่า) ซึ่งเดิมน้ำได้ไหลเข้าไปยังสวนของชาวบ้านซีกหนึ่งซึ่งอยู่ทางตะวันตก โดยช่วงหลังได้กลายเป็นสันดอนขึ้น บางแห่งลึกบางตื้นเขิน ทำให้เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่เดียวกัน มีภาคเอกชนได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกับชาวบ้านในการถือครองเอกสารสิทธิ์ ได้นำเรื่องเข้าไปปรึกษากับทางชาวบ้าน หากว่าจะทำการขุดลอกตามแนวร่องเดิม เพื่อให้ระบบน้ำไหลเวียนเหมือนสภาพเดิม โดยมีวัตถุประสงค์จะสามารถใช้น้ำในระยะใกล้ จึงได้เสนอเรื่องขึ้นมา เบื้องต้นผมได้ทำหนังสือส่งไปยังกรมเจ้าท่าโดยตรง (ซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตตามภารกิจโดยตรง) ซึ่งทางกรมเจ้าท่าได้ตอบมาว่า ในส่วนของการปฏิบัติก็สามารถอนุญาตได้ แม้ว่า ไม่ได้มีการดำเนินการบนเนื้อที่ของรายใดๆของชาวบ้านหรือเอกชนอื่นๆทำให้เกิดผลกระทบก็สามารถดำเนินการได้

และอีกประการหนึ่งโครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด งบประมาณทั้งหมดภาคเอกชน ที่มีพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ ทางกรมเจ้าท่าเห็นว่าควรนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เพื่อสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการในทางปฏิบัติต่อไป

นายประสิทธิ์ สุริยา สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑

เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ผมคิดว่าคงจะต้องขอสอบถาม และตรวจสอบข้อมูลก่อนว่า มีเกษตรกรของบ้านหมู่ใดบ้าง ที่มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในบริเวณดังกล่าวฯ และจะมีผลกระทบแค่ไหนเพียงไร ก่อนที่จะเข้าไปสู่การพิจารณาเห็นชอบของสภาฯ เบื้องต้นไม่ทราบว่าได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วหรือยัง โดยเฉพาะเกษตรกรบ้านหมู่ ๑,๔,๖ และหมู่ ๙ จึงอยากจะให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะนำเข้ามาพิจารณาในสภาฯอีกครั้ง ครับ

นายชณรินทร์ บัวผัน สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ก็คือผู้ใช้น้ำที่อยู่ทางทิศใต้ของแพสูบน้ำ (ดูตามเอกสาร) จุดล่างสุดจะเป็นแพสูบน้ำ ซึ่งเดิมที่ร่องน้ำ(เดิม) ยังมีน้ำอยู่ก็ทำให้ตรงนี้มีน้ำมากขึ้น ทำให้เครื่องสูบน้ำ(แพสูบน้ำ) ไม่ต้องต่อลงไปใต้มาน้ำมากเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้ฝั่งทางบ้านหมู่ ๔ พังทลายลงทำให้ทางบ้านหมู่ ๖ มีที่งอกมากขึ้น จึงต้องต่อแพ (เครื่องสูบน้ำ) ยื่นลงไปใต้มาน้ำ จึงเห็นว่า ถ้ามีการขุดร่องน้ำดังกล่าวจะทำให้น้ำบริเวณแพสูบน้ำมีมากพอที่จะไม่ต้องต่อลงไปใต้มาน้ำอีก ข้อดีคือน้ำไหลได้สะดวกขึ้น สำหรับดินที่จะขุดเจ้าของโครงการฯได้เตรียมพื้นที่รองรับไว้แล้ว และในที่ประชุมของผู้ใช้น้ำก็เห็นชอบให้ขุดได้ ทั้งนี้ เชื่อว่า เมื่อขุดแล้วจะมีความสะดวกในการทำงานของแพสูบน้ำ แต่หากเกิดปัญหาใดๆ ทางเจ้าของโครงการจะแก้ไข โดยทำเป็นตาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะของน้ำในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะพื้นที่ที่จะขุดเป็นพื้นที่ของเจ้าของโครงการฯทั้งหมด ไม่มีของชาวบ้านถ้ามีปัญหาก็คือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการฯ ที่จะหาทางป้องกันเอง ทั้งนี้ ทางบ้านจัดสรร หมู่ ๖ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบกับชาวบ้าน จึงได้เห็นชอบในโครงการฯนี้ ครับ

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต. เมืองจิ่ง

ผมขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของกรมเจ้าท่า ได้แจ้งมาให้ขอความเห็นในส่วนของสภาฯว่ามีข้อมูลอย่างใดเพิ่มเติม ถ้าไม่มีก็สามารถแจ้งไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อพิจารณาให้ดำเนินการ ส่วนค่าใช้จ่ายเป็นในส่วนของภาคเอกชนลงทุนเอง จึงไม่ต้องขอต่อสภาฯ แต่หากมีผลกระทบก็มีสิทธิ์ยับยั้งได้ และก็อยากให้ทุกท่านได้แสดงความเห็น ครับ

นางฉัญญารัตน์ ปัญญา สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔

เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารฯ สำหรับเรื่องนี้ทางบ้านหมู่ ๔ ที่มีพื้นที่ทำกินบริเวณดังกล่าวฯ ยังไม่ทราบเรื่องนี้ ซึ่งบริเวณเกาะกลางชาวบ้านมักจะไปทำกินอยู่ตรงนั้น ควรจะต้องมีการประชาคมในแต่ละหมู่บ้านที่ราษฎรไปทำกันตรงนั้นด้วย

นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง สมาชิกสภา หมู่ ๒

เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ ขออนุญาตแสดงความเห็นเพิ่มเติมคือที่หมู่ ๒ ในแม่น้ำเดิมมีเกาะกลางหลังจากกรมเจ้าท่ามาขุดออก ผลกระทบก็คือในช่วงน้ำหลากน้ำจะไหลมาปะทะตรงบริเวณฝั่งบ้านหมู่ ๒ ตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมปี ๔๙ และ ๕๔ ทำให้ริมฝั่งแม่น้ำพังหลายลงทำให้บ้านนายสุจิต ผัดผล ไม่สามารถอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน ตอนนี้ก็กำลังรอโครงการตาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งอยู่ อยากให้ดูพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นตัวอย่างก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับแม่น้ำนาน

นางระเบียบ กะรัตน์ สมาชิกสภา หมู่ ๙

เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพทุกท่าน อยากเสนอว่าแม้แต่กรมเจ้าท่าจะทำก็ยังคงขอให้สภาพิจารณา ดังนั้นในส่วนของสภาต้องใคร่ครวญให้ดีเพราะบ้านหมู่บ้านก็ยังไม่รู้เรื่องบางบ้านก็ประชาคมไปแล้ว หากเกิดผลกระทบกับชาวบ้านก็เกิดปัญหาจึงอยากเสนอให้หมู่บ้านที่คาดว่าราษฎรจะเกิดผลกระทบไปประชาคมมาให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยมาพิจารณาในสภาเพื่อขอความเห็นชอบ

นายชณรินทร์ บัวผัน สมาชิกสภา หมู่ ๖

ครับ อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่า ในส่วนของบ้านหมู่ ๔ ที่ไปทำกินตรงบริเวณเกาะกลาง ณ ปัจจุบันจะต้องข้ามน้ำไปตรงหัวมุมที่บริเวณใกล้แพสูบน้ำ ทราบว่าถ้าได้มีการขุดร่องน้ำแล้ว เจ้าของโครงการจะมาเป็นบล็อกคอนเวริคขนาดใหญ่เพื่อสะดวกต่อการสัญจรไปมา แต่อยากถามว่า ขณะนี้ได้ทำกินต่อเนื่องหรือได้ปล่อยทิ้งร้างไปแล้ว ข้อดีอีกอย่างคือ ปัจจุบันน้ำได้ไหลเชื่อมทางฝั่งบ้านหมู่ ๔ ถ้ามีการขุดร่องน้ำ น้ำจะไหลไปทางอีกฝั่งตรงข้ามคือทางที่มีการขุดร่องน้ำ เนื่องจากน้ำจะถูกแบ่งจากทางเดียวเป็นสองทาง ทำให้โอกาสที่น้ำจะเซาะทางฝั่งหมู่ ๔ ลดลง เพียงอยากให้สอบถามการใช้ประโยชน์ของราษฎรบ้านหมู่ ๔ ว่ามีความต่อเนื่องมากน้อยเพียงไร เพื่อจะได้นำข้อมูลมาประสานกับเจ้าของโครงการอีกครั้งหนึ่ง

นายทัตธน หาดพรม สมาชิกสภา หมู่ ๑

เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ ผมดูจากแผนที่แล้วเห็นว่ายังไม่ชัดเจน แต่ท่านได้ทำประชาคมที่หมู่ ๖ แต่เท่าที่ทราบมีราษฎรในหมู่ ๑ ,๙ ,๔ บางส่วน ได้ขายให้กับเจ้าของโครงการแล้วเกือบทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เหตุจากที่มีการขุดเกาะกลางที่บ้าน ม.๙ ออกน้ำจึงเปลี่ยนทางเดินแต่ในที่สุดน้ำก็จะกลับมาเส้นทางเก่าอีก แต่ผลที่เกิดขึ้นทำให้ที่ดินทางบ้านหมู่ ๖ เพิ่มขึ้น แต่ที่ดินที่มีเอกสาร

สิทธิ์ทางบ้านหมู่ ๔ หายไปเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การจะดำเนินการดังกล่าวว่าควรจะต้องประชาคมทั้งสองฝั่งคือทั้งหมู่ ๖ และ ๔ เพื่อให้ได้รับประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะมาพิจารณาในที่สภาฯ ครับ

นายอนันต์ สุริยศ สมาชิกสภาหมู่ ๗

เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ตามที่บางท่านได้แจ้งที่ประชุมว่า พื้นที่ทำกินทางเจ้าของโครงการฯ ได้ซื้อไปหมดแล้วนั้น ต้องขออนุญาตนำเรียนว่า ยังมีพื้นที่ที่เป็นของราษฎรบ้านหมู่ ๔ โดยเฉพาะที่เป็นเกาะกลางราษฎรบ้านหมู่ ๔ ยังทำกินอยู่ ก็คงเป็นกังวลว่า หากผู้ที่ทำกินในพื้นที่ดังกล่าวไม่เห็นด้วยแล้วมีผลกระทบต่อกรขุดเนื่องจากเกาะกลางเป็นของชาวบ้านและอีกฝั่งเป็นของเจ้าของโครงการฯ ก็เห็นว่าจะต้องไปทำความเข้าใจกับผู้ที่ทำกินบริเวณเกาะกลางว่าจะยินยอมให้ดำเนินการหรือไม่ โดยเสนอข้อมูลถึงผลดี ผลเสีย แล้วค่อยมาเสนอสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง ครับ

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.เมืองจัง

ครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้ร่วมกันอภิปรายและให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็หมายถึงข้อสรุปวันนี้ก็คือที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะต่อเจ้าของโครงการฯ ที่จะต้องไปทำประชาคมเพิ่มเติมและมีกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือผู้ที่ทำกินในบริเวณใกล้เคียง ( ม.๑,๔,๙ ) แล้วนำเอาผลขอการหารือกลับมาเสนอในที่ประชุมสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง อีกประเด็นที่จะเป็นข้อซักถามหรือเป็นสัญญาประชาคมในเรื่องอนาคต ถ้ามีประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ชาวบ้านจะต้องสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนในตำบลจะต้องได้รับประโยชน์ ในส่วนของการประชุมในวันนี้ถือว่าที่ประชุมรับทราบ และให้เจ้าของโครงการฯ ไปจัดทำประชาคมให้ครบถ้วนถูกต้อง และผมจะได้นำบันทึกรายงานการประชุมนี้ สอบถามไปยังเจ้าของโครงการฯ ว่าจะสามารถปฏิบัติหรือยอมตามพันธะสัญญาที่ราษฎรผู้ใช้น้ำหรือชุมชนจะต้องใช้ประโยชน์ใดๆ อันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้โดยไม่มีเงื่อนไขข้อห้ามต่างๆ ไว้

ที่ประชุม รับทราบในข้อเสนอ และให้เจ้าของโครงการฯ ดำเนินการประชาคมในหมู่บ้านที่ยังไม่ดำเนินการ รวมถึงพันธะสัญญาต่างๆ ในรายละเอียดต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ**

**๔.๑ เรื่อง การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย**

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.เมืองจัง

ครับ ผมอยากจะนำเรียนสภาฯ ในเรื่องของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ลงวันที่ ๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจากนี้ไปจะมีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อดำเนินการในเรื่องการเลือกตั้งทุกระดับ ตอนนี้อย่างแน่นอนว่า จะมีการ

เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศก่อน ก็อยากจะฝากท่านประธานฯ ไปยังเลขานุการสภาฯ ช่วยดำเนินการจัดสรรรัฐธรรมนูญให้แก่สมาชิกสภาฯ เพื่อนำไปศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต ครับ อีกเรื่อง คือในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ๔ ปี ที่จะต้องใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไปนั้น จะต้องถูกยึดเป็นแผนหลักเพื่อให้สอดคล้องกับแผนระดับ กระทรวง ทบวง กรม ข้อดีจะทำให้การประสานแผนกับหน่วยงานที่สูงกว่าชัดเจนมากขึ้น การดำเนินการค่อนข้างจะแตกต่างจากแผนพัฒนาฯ ๓ ปี เนื่องจากในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแผนฯ ก็จะต้องดำเนินการตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านก่อนทุกครั้ง จึงเห็นว่ามีคามจำเป็นที่จะต้องมองอนาคตให้ชัดเจน และเตรียมใส่ลงในแผนให้ครบถ้วน เพราะจะมารอเปลี่ยนแปลงภายหลังจะไม่ทันการ สำหรับในเรื่องของโครงสร้างต่างๆ ก็จะต้องกำหนดจุดพิกัด (gps) ให้เรียบร้อย ซึ่งแผนที่จะระบุลงไปจะต้องมีความเป็นไปได้ หากมีมากเกินไปก็จะมีผลในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดทำแผนฯ ก็ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ครับ

ที่ประชุม รับทราบ

**๔.๒ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบต. เมืองจัง รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐)**

นางธัญญาพันธ์ สุขันต์ตพงศ์ นักวิเคราะห์

เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ สืบเนื่องจากระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ ได้กำหนดการประเมินผลแผนพัฒนาฯไว้ โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานความเห็นซึ่งได้จากการประเมินผลแผนพัฒนาฯเสนอต่อผู้บริหารฯ เพื่อเสนอต่อสภาฯ พร้อมกับประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯได้ประชุมและสรุปผลแผนไปเมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ที่ผ่านมา ในเบื้องต้นตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แจกให้แก่ทุกท่าน ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ส่วน ดังนี้ การติดตามและประเมินผลแผนฯผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ,วิธีการทบทวนการปฏิบัติงาน ,การประเมินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ,การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

**๔.๓ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐**

นางภัคพร ยอดอ้อย ผอ. คลัง



เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ สถานะทางการคลัง ณ ปัจจุบัน จากที่ได้ตั้งรับประมาณการไว้ทั้งสิ้น ๓๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้รับการจัดสรรอยู่ ๑๙,๗๕๕,๕๗๘.๗๘ บาท ต่ำกว่าประมาณการ ๑๕,๐๔๔,๒๒๑.๒๒ บาท แต่หลักในเรื่องของค่าใช้จ่ายตอนนี้แม้จะต่ำกว่าประมาณการก็จริง แต่ยอดเงินที่เข้ามาทั้งหมด ในส่วนของรายรับที่ไม่รวมอุดหนุนทั่วไป ทั้งหมด ๘,๖๘๕,๐๖๑.๙๑ บาท แต่มีรายจ่ายอยู่ ๗,๐๙๔,๔๔๔.๘๐ บาท คงเหลือเงินในส่วนรายรับ ๑,๕๙๐,๖๑๗.๐๙ บาท เงินอุดหนุนทั่วไปรับมา ณ ปัจจุบัน ๑๑,๐๗๐,๖๙๖.๘๑ บาท จ่ายไปแล้ว ๙,๔๑๑,๗๘๙.๙๖ บาท เหลือ ๑,๖๕๘,๙๐๖.๘๕ บาท ซึ่งหากจะดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฯ จะมึงบฯ ที่ประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท อีก สี่แสนกว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเสริม(นม) และก็น่าจะครบทุกโครงการในข้อบัญญัติฯ

#### ๔.๔ เรื่องรายงานความคืบหน้าการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐ (ที่ผ่านมา)

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต. เมืองจิ่ง

ครับ เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมตามมติสภาฯ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มงาน กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่ใช้งบประมาณของ อบต.ทั้งหมด กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ต้องรองบประมาณจากรัฐบาลที่จะมาสมทบ ขณะนี้กลุ่มที่ใช้งบประมาณของอบต.ทั้งหมด ได้ผู้รับจ้างแล้ว ก็คงจะเร่งดำเนินการ ส่วนกลุ่มที่ต้องรองบประมาณสมทบจากรัฐบาล ตอนนี้ยังไม่มีหนังสือสั่งการมา ก็ยังไม่สามารถทำได้

นายพิทยา วิชัยยา สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ สำหรับของบ้านเมืองจิ่งเหนือ หมู่ ๕ (โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเมืองจิ่งใต้(ในเขตพื้นที่บ้านเมืองจิ่งเหนือ) อยากจะรบกวนท่านผู้บริหารฯให้เร่งรัดดำเนินการ เนื่องจากชาวบ้านเกรงว่า ถ้าหากดำเนินการล่าช้าจะทำให้เสียโอกาสที่จะใช้น้ำของเกษตรกรที่จะทำนา ในครั้งหน้าครับ

นางระเปียบ กะรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ตอนนี้ชาวบ้านที่จะต้องสัญจรในเส้นทางที่จะสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยจำโฮง หมู่ ๙ ต้องการที่จะให้ทางผู้บริหารฯได้เร่งรัดให้สร้างก่อนที่จะเข้าหน้าฝน เนื่องจากเป็นห้วยใหญ่การทำในช่วงหน้าฝนจะทำงานลำบาก อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่

อยากจะฝากท่านนายก ประธานท่านสง. เนื่องจากบริเวณทางแยกจากถนนที่เป็นความรับผิดชอบของ อบจ. ตรงตลาดบ้านหมู ๙ มีการสร้างตลาดเพิ่มขึ้นมาแล้วมีผลกระทบทำให้เกิดน้ำขัง (น้ำฝน) ไม่มีทางระบาย จึงอยากจะขออนุญาตแจ้งประธานให้ท่านสง.ได้ช่วยมาดูแล ด้วย

#### ๔.๕ เรื่องป้ายเตือนของถนนบายพาส (ถนนเลี่ยงเมือง) ระหว่างบ้านหมู ๘ – บ้านหมู ๑๐

นายอำนาจ สงคราม สมาชิกสภาฯ หมู ๑๐

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ เนื่องจากถนนดังกล่าวได้ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ ไม่ทราบว่า ได้ออนให้ อบต.หรือไม่ จึงอยากจะให้ประธานทางหลวงชนบท เพื่อทราบถึงความคืบหน้า เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ทำใหม่ โดยเฉพาะตรงจุดตัด (ทางแยก) ชาวบ้านที่ไม่ระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

นายสำรววย ผัดผล นายก อบต. เมืองจั่ง

ครับ ก็ถือเป็นการแจ้งต่อสภาฯไว้ เชื่อว่าขณะนี้งานยังไม่เรียบร้อย และยังไม่ผ่านการตรวจรับ ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว แต่ยังคงขาดป้ายเตือนต่าง ๆ ก็จะได้ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

.....

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)  
เลขานุการสภา อบต. เมืองจั่ง

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายบุญนะ ตามล)  
ประธานสภา อบต. เมืองจั่ง

กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญธรรม แสนวนแก้ว)

(นายทัตธน หาดพรม)

(นางระเบียบ กะรัตน์)